

ไฟนรกใกล้ตัว..อย่ามัวเมินเฉย..รีบปฏิบัติต่อท่านอย่าละเลย..ไหนเลยจะไม่ได้บุญ..!!

นำเสนอเมื่อ : 10 พ.ค. 2552

ไฟนรก ๗ กอง...

ดิฉันเคยนำลงมาแล้วครั้งหนึ่งที่นี่...แต่รู้สึกว่หลายท่านยังไม่ทันได้อ่านโดยละเอียดดี

เนื่องจากบทความมากมายที่เพื่อนครูนำมาลงเผยแพร่แล้วมีประโยชน์มีสาระดีเช่นกัน ดังนั้น ข้อมูลจึงหมุนเวียนไปเรื่อยๆ วันนี้ขออนุญาตนำมาลงอีกครั้งเพื่อจะได้ศึกษาและนำสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

อยากนำมาเล่า อีกสักหลายครั้งเพื่อว่าบางคนยังไม่เข้าใจ..ยังไม่ซึ้งพอ..เพราะอะไรก็ตาม

ถ้าเป็นบทความเกี่ยวกับพระ กับธรรม กับศีล

ดิฉันเห็นแว่นไปไกลเหลือเกินไม่ยอมคลิกเข้าอ่าน...แต่ถ้าหวัชข้อบทความสยงก็ว่ พิลึกพิลั่น ..สุดเหลือจะทานทนจนคลิกอ่านซ้ำๆ อยากให้เขาถึง **ไฟนรก 7**

กองนี้เหลือเกิน..เมื่อก่อนสมัยยังเรียนอยู่ดิฉันยังไม่สนใจใส่ใจใฝ่รู้เรื่องนี้เลย...พอมาศึกษาแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ถูกต้อง..และเป็นจริงมากๆ..ขณะเดียวกัน ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อดิฉันไม่บังคับ เพราะการบอกบุญกัน หากใครไม่รับบุญที่บอก ถึงแมเราจะขาดทุนในการบอก แต่เราก็ยัง**ได้กำไร**ในส่วนที่มีใจ....ที่อยากให้ออกบอกบุญนั้น

ไฟนรก ๗ กอง ก็คือ **สิ่งเจ็ดสิ่งที่เป็นตัวเลขสะท้อนบุญและสะท้อนบาปแก่เราอย่างมากมายมหาศาล** พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ หากเราทำบุญกับผู้ที่**เป็นไฟนรกแล้ว** ก็จะได้ผลบุญเป็นอันมโหฬาร แต่ถ้ามหากเราทำบาปต่อ**ไฟนรก**เหล่านั้นแล้ว ก็จะได้ผลบาปอย่างหนักหนาแสนสาหัส จนถึงกับต้องลงนรกอย่างทุกขทุรमानและยาวนาน แมจะมีศีลหาที่จะช่วยให้เกิดเป็นมนุษย์ แต่หากไปล่วงเกิน**ไฟนรก**เขาแล้ว ก็ยอมมีนรกเป็นที่รองรับอย่างแน่นอน ดังนั้น**ไฟนรก ๗ กอง** จึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปล่วงเกินโดยเด็ดขาด ไม่วาจะด้วย กาย วาจา หรือใจ

ไฟนรกกองที่ ๑ ได้แก่ พระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่มีบุญบารมีมากที่สุดในโลก เป็นผู้เดียวในโลกที่มีสัตพัญญุตญาณ(ญาณที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลโดยไม่มีที่สิ้นสุด) และพระพุทธเจ้ายังเป็นนายของโลกตามตำแหน่งของกฎธรรมชาติดีที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ใดก็ตามที่ใดทำกุศลกรรมกับพระองค์ บุคคลนั้นจะต้องได้อานิสงฆ์ผลบุญมากที่สุดในโลก ซึ่งมนุษย์คนใดไปทำทานด้วยแล้วจะได้ผลบุญมากเท่ากับทำทานแด่พระพุทธเจ้าเป็นไม่มี แต่หากผู้ใดทำอกุศลกรรมกับพระองค์ บุคคลนั้นจะต้องได้รับกรรมมากที่สุดในโลกที่เรียกว่า อนันตริยกรรม นั้นเอง

ไฟนรกกองที่ ๒ ได้แก่ พระธรรม

พระธรรม คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ถ่ายทอดออกมาจากการรู้ซึ่งความจริงของกฎธรรมชาติทุกอย่าง

ไม่มีใครใดในโลกที่จะฝืนหรือเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติไปได้ แม้แต่พระพุทธเจ้า ผู้ใดก็ตามที่ไม่เชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า บุคคลนั้นถือว่าเป็นผู้มีความเห็นผิด (มิจฉาทิฎฐิ) ซึ่งจะทำให้คนผู้นั้นได้รับความเดือดร้อนในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการเชื่อว่าเกิดครั้งเดียว ตายครั้งเดียว ชาติหน้าไม่มี ตายแล้วสูญ ผู้ที่เชื่อเช่นนั้น เมื่อตายไปต้องไปเกิดในอบายภูมิอย่างแน่นอน หากผู้นั้นยังสอนให้ผู้อื่นเชื่อตามนี้ด้วยอีกแล้ว เมื่อตายไปต้องตรงไปเกิดที่โลกันตนรกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ไฟนรกกองที่ ๓ ได้แก่ พระสงฆ์

พระสงฆ์ คือ พระอริยสงฆ์ที่ตรัสรู้ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในชั้นใดชั้นหนึ่งแล้ว ได้แก่ พระโสดัน พระสทาคามี พระอนาคามี หรือชั้นสูงสุด คือ พระอรหันต์ เมื่อเราได้ทำบุญกับพระอริยสงฆ์เราก็จะได้บุญมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วน แต่ถ้าใครก็ตามไปล่วงเกินทำบาปกับท่าน ก็จะต้องได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และมหาศาลเช่นเดียวกัน

ไฟนรกกองที่ ๔ ได้แก่ บิดามารดาผู้ให้กำเนิด

พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า พ่อแม่ นั่นคือ พระอรหันต์ของลูก ผู้ใดก็ตามที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ ถือว่าผู้นั้นมีบุญวาสนาอย่างมาก เพราะเราสามารถทำบุญกับพ่อแม่ได้และได้รับผลบุญเทียบเท่ากับพระอรหันต์เช่นกัน เพียงแต่ว่าอาจจะได้ผลบุญชุกกว่าพระอรหันต์สักหน่อย สาเหตุที่บุญชุกก็เพราะว่าพ่อแม่อยู่ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างมากมายมหาศาลต่อลูกตามกฎของธรรมชาติ แม่พ่อแม่จะให้แต่กำเนิดเท่านั้นแต่ไม่เลี้ยงดูเลยก็ตาม ก็ยังถือว่าบุญคุณของพ่อแม่ค้นหา ที่สุดมิได้ ถ้าใครก็ตามที่ล่วงเกินท่านด้วยกาย วาจา ใจ ผู้นั้นก็ย่อมจะได้รับกรรมอย่างมหาศาลเทียบเท่ากับล่วงเกินพระอรหันต์เลยทีเดียว

ไฟนรกกองที่ ๕ ได้แก่ ครูบาอาจารย์

ครูบาอาจารย์ เป็นผู้ที่มีความสำคัญมากตามกฎของธรรมชาติ โดยเฉพาะอาจารย์ผู้ที่สั่งสอน หรือ เขียนตำราให้เราอ่านแล้วทำให้เรารู้ธรรมะ ถ้าผู้ใดเกิดมาแล้วไม่รู้ธรรมะอะไรเลย ผู้นั้นยอมไซ้ชีวิตอย่างผิดๆ ถูกๆ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปและทำทุกอย่างตามความคิดของตัวเองว่าถูก เมื่อตายไปเขาจะไปเกิดในอบายภูมิซึ่งมีนรกเป็นที่ต่ำที่สุด แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาบุญวาสนาได้พบอาจารย์ที่มีความรู้ในธรรมะตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง เขาผู้นั้นก็เสมือนว่าได้เกิดใหม่ ทั้งที่ยังไม่ตาย เขาจะรู้ว่า การกระทำใดเป็นบุญและการกระทำใดเป็นบาป เขาจะสามารถตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมตลอดชีวิต ทำให้ได้รับความสุขความเจริญทั้งในชาตินี้ เมื่อตายไปก็จะมีโลกสวรรค์เป็นที่รองรับ ทั้งนี้ ก็ด้วยพระคุณของครูบาอาจารย์ที่จุดเขาพ้นจากนรกนั่นเอง และการที่เราเคารพครูบาอาจารย์จะทำให้เราเป็นผู้มีความสำเร็จเร็วและเป็นผู้มีปัญญามากยิ่งขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น พระสารีบุตรเมื่อได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิ ก็เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา พระสารีบุตรรูปคุณของพระอัสสชิที่ทำให้ตนได้รู้จักธรรมะที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา จึงยกย่องนับถือไว้เป็นอาจารย์ เมื่อพระสารีบุตรอยู่ที่ใดก็ตามก่อนจะจำวัด (นอน) จะต้องหันศีรษะไปทางที่พระอัสสชิอยู่ แล้วตั้งจิตอธิษฐาน ถวายสิ่งที่อยู่เหนือเศียรเกล้าของตนเพื่อบูชาพระอาจารย์ จึงไม่เนาแปลกเลยที่ท่านเป็นพระอัครสาวก ผู้เป็นเลิศด้านผู้มีปัญญา

ไฟนรกกองที่ ๖ ได้แก่ สมณะชีพราหมณ์

สมณะหรือพระที่บวชในพระพุทธศาสนา โดยปฏิบัติตามพระวินัย คือ รัक्षाศีล ๒๒๗ ข้อ เรียกว่า สมมติสงฆ์ หลายคนเข้าใจว่า สมมติสงฆ์ ก็คือ พระสงฆ์ แท้จริงแล้ว พระสงฆ์หมายถึง พระอริยะสงฆ์ที่บรรลุนิพพานตั้งแต่พระโสดาบรรณจนถึงพระอรหันตเทวานัน ส่วนพระทั่วไปที่ยังไม่ได้บรรลุนิพพานนั้นเรียกว่า สมมติสงฆ์ แม้จะเป็นสมมติสงฆ์แต่ถ้ารักษาศีลดี และปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นไปตามทางแห่งพระอรหันตแล้ว ถ้าเราไปทำบุญกับท่าน เราก็จะได้บุญมากมายจนนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว แต่ถ้าเราไปทำบาปกับท่าน เราก็จะได้รับผลบาปนับไม่ถ้วนเช่นกัน หลายคนที่ไม่เข้าใจเห็นพระบางรูปกำลังทำชั่วยุ เช่น เดินช้อปบึง ชื้อซีดีไป ก็อดไม่ได้ที่จะตำหนิ ในใจ หรือตวาดาทูตางๆ นานา ซึ่งการไปตำหนิติเตียนหรือตวาดาพระสมณะ ชีพราหมณ์ นั้น ถือเป็นบาปที่ต้องได้รับกรรม เพราะเรามีสิทธิ์ที่จะทำบุญกับพระรูปใดก็ได้ แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตำว่าใคร เพราะเป็นการไปเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเอง

ไฟนรกกองที่ ๗ ได้แก่ สามเณร

ผู้ชายนั้นจะมีไฟนรกแค่ ๖ กอง แต่ผู้หญิงที่มีสามเณรจะมีไฟนรก ๗ กอง เพราะสามเณรนั้นเปรียบเสมือนพ่อคนที่ ๒ ของภรรยา ที่คอยทำหน้าที่ป้องกันภัย และดูแลห่วงใยภรรยา สามเณรจึงเป็นไฟนรกของภรรยาตามกฎของธรรมชาติ ฉะนั้นผู้หญิงคนใดที่มีสามเณรไม่ดี ถือว่าเป็นความโชคร้ายของผู้หญิงคนนั้นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาก เพราะจะมีโอกาส ทำกรรมหนัก จากการล่วงเกินไฟนรกนั่นเอง

ขอยกตัวอย่าง ถ้าเราทำบุญให้กับบิดามารดา เราก็จะได้รับผลบุญอย่างน้อยประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านเท่า แต่ถ้าเราล่วงเกิน ก็จะได้บาปอย่างน้อยประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านเท่าเหมือนกัน

ถ้าภรรยา ทำบุญให้กับสามเณร ภรรยาจะได้รับบุญอย่างน้อยประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านเท่า ถ้าไปล่วงเกินเข้า ก็ต้องได้รับผลบาปอย่างน้อยประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านเท่าเช่นกัน

ส่วนสามเณร ถ้าได้ล่วงเกินภรรยา ถ้าภรรยาเป็นผู้ไม่มีศีล สามเณรจะได้ผลบาป ๑,๐๐๐ เท่า แต่ถ้าภรรยาเป็นผู้รักษาศีล ๕ สามเณรก็จะได้รับบาป ๑๐,๐๐๐ เท่า เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว จะเห็นได้ว่าการไปล่วงเกินสามเณรด้วย กาย วาจา ใจ นั้นไม่คุ้มเลย

*** แค่เห็นความไม่ดีของไฟนรก ๗ กอง ก็ถือเป็นกรรมแล้ว ***

ตัวอย่างเช่น ถ้าพ่อเราเป็นคนไม่ดี กินเหล้าเมายา ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว ถึงแม้ความจริงพ่อของเราเป็นอย่างนั้นจริง ๆ และเมื่อเราเห็นพ่อหรือนึกถึงความไม่ดีที่พ่อเคยทำไว้นั้นก็เท่ากับว่าเราได้ล่วงเกินไฟนรกกองที่ ๕ เข้าแล้ว ทั้ง ๆ ที่ในใจตอนนั้นไม่ได้โกรธหรือไม่ได้อวดว่าตำหนิใด ๆ ทั้งสิ้นก็ตาม

ที่มา: หนังสือความสำเร็จที่มาจากพระพุทธเจ้า แต่งโดย อ.ศิริพงษ์ อัครศรีมุข